
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันพุธที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   

…………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   ประธานสภาเทศบาล   
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายเชาว์          ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล    สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายเชนทร์     ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายอรินทร์   บุญเล็ก    สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นายอ านาจ   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นางสาวจินตนา  จาตุรัส      สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๐. นายวัฒนา   วรรณศรี     สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายปัณณทัต   สังข์สูตร   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๒. นายเอกพจน์   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้ไม่มาประชุม  
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายชินโชติ    ละเขียว   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายเผชิญ    ด้วงสีทอง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายนิคม     สมนาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๗. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นายวีระคม สมพิทักษ์  ผู้แทนชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๙. นายสุเทพ เพ็งอุดม   ก านันต าบลเหมืองใหม่ 
๑๐. นางณัฎฐ์มนท์ แก้วสมภักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๑. น.ส.เปรมยุดา    ดอนสนวน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นางวรรณทร บุญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๓. นายชนะภัย      บางแจ้ง   แพทย์ประจ าต าบลเหมืองใหม่ 
๑๔. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์  หัสเขตร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต.เหมืองใหม่ 
๑๖. นายธนกร มีศิริ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๐ ต.เหมืองใหม่ 

(ส าเนา) 

/ เริ่มประชุม….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์         -   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้า 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ ผู้น าองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาในคราวครั้งนี้เป็น
การนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตามประกาศสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อท่านสมาชิกสภามาลงชื่อและเข้า
ห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันจึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล           - กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ  

ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้น าองค์กรชุมชนและท่านผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ทุกท่านกระผมขอเปิดการประชุมและก่อนที่จะ
เข้าสู่หัวข้อส าคัญของระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาได้อ่านประกาศการนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
อีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน จากนี้ไปจะ

เป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑   

                          ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                           ……………………………………….. 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล   
ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๐  สิงหาคม  
๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

                                        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓ และ ๕๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 

/ ข้อบังคับ….. 
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 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ครั้งที่ ๑  
ในวันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามญัตติที่คณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอ  และเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่ต้องน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลทราบและพิจารณา  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                          พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    
              (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส)     

  ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม ่
 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปค่ะ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓      กระทู้ถาม   
        - ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔       เรื่องเพ่ือทราบ 
                          ๔.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘ พ. ศ. ๒๕๖๔ 
                          ๔.๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แก้ไข  ฉบับที่ ๙ พ. ศ. ๒๕๖๔ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว        

    - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๖       เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 

๖.๑  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕  เพ่ือรับหลักการในวาระท่ี  ๑  (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล)               

ระเบียบวาระท่ี   ๖    เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                               / ระเบียบวาระท่ี….. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบมีด้วยกัน ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล     ๑.๑  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-๑๙ ทุกจังหวัด

ภายในประเทศไทยนับวันจะมีปริมาณผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อระหว่างคน
สู่คนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อมาก็ยังได้มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และยังคง
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสมจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น 
๘๓๔,๓๒๖ ราย เสียชีวิต ๗,๐๓๔ ราย และในวันนี้ยังพบยอดผู้ป่วยโควิดทั่ว
ประเทศเพ่ิม จ านวน ๒๓,๔๑๘ ราย เสียชีวิต ๑๘๔ ราย ท าให้นายกรัฐมนตรีต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกค าสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือที่เรียกว่า
พ้ืนที่สีแดงเข้มในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๒๙ จังหวัด ส าหรับจังหวัดสมุทรสงครามมียอด
ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตั้งแต่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทะลุ 
๔,๐๐๐ คน อยู่ที่ ๔,๐๘๐ ราย รักษาหาย ๑,๖๖๐ ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ๔๕ 
ราย ในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  เพ่ิมขึ้นจ านวน ๑๘๙ ราย เสียชีวิต  ๒ ราย
ต าบลเหมืองใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดตั้งศูนย์พักคอย
ของต าบลเหมืองใหม่ขึ้น โดยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้บูรณาการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในเขตพ้ืนที่ต าบล
เหมืองใหม่ทั้งสองแห่ง วัดอินทาราม วัดหนองกะพง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กร
ชุมชนต่างๆ ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมกันการจัดตั้งศูนย์พักคอยของต าบลเหมืองใหม่ขึ้นที่บริเวณวัดหนอกงกระพง
เพ่ือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่างลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพ้ืนที่ และได้มีพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ ผมก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ตลอดจนหน่วยงานและทีผู่้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจ
กันในการจัดตั้งศูนย์พักคอยของต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้  

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ  
  ๑.๒  และระเบียบวาระนี้ผมต้องขอขอบคุณทางท่านคณะผู้บริหารเทศบาล 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ทุกท่านที่ตลอดระยะที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ก าหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันพัฒนาและ
ทุกท่านก็ได้ไปร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ ตัดแต่งต้นไม้ก่ิงไม้สิ่งกีดขวาง ก าจัดผักตบชวาและเก็บขยะบริเวณล าคลองและ
ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ท าให้ล า
คลองและถนนหลายสายในเขตเทศบาลมีความสะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับแสดงความ
ขอบคุณมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ    

/ ระเบียบวาระท่ี….. 



  

 

- ๕ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒   
      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  

๒๕๖๔  ผมขอเรียนถามที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
อย่างไร ขอไดโ้ปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  

ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอ
ได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนแล้วรายงานให้ที่
ประชุมสภาด้วย 

มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๑๑  เสียง  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง   -  เสียง 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
       -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
      ๔.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและ  

เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๘ พ. ศ. ๒๕๖๔ 
     ๔.๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แก้ไข  ฉบับที่ ๙ 
            พ. ศ. ๒๕๖๔ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส       -  ในระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่จะ 
ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเกี่ยวกับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๘ พ. ศ. ๒๕๖๔ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ฉบับที่ ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ไม่มีการ 
ลงมติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

/ - กราบเรียน….. 



  

 

- ๖ - 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา         -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในระเบียบวาระที่ ๔  ผมขออนุญาตที่

ประชุมสภาได้น าข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ น ามารวมแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเป็นเรื่อง
เดียวกัน ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๘  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และ 
๒๒/๑ ประกอบกับหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๐๒๓.๓/ว ๙๕๗  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  ฉบับที่ ๙ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 
๒๑ โดยแผนพัฒนาทั้งสองฉบับได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ความว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา
ที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” และเพ่ือให้การ
บริหารของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน า
แผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ได้รับทราบในคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ www.muangmaicity.go.th หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่  ได้แจ้งในการอนุมัติและ 
ประธานสภาเทศบาล ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ ๘ พ. ศ. ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  
ฉบับที่ ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบทั้งหมดนี้มีสมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ 
เพ่ือจะได้ให้ทางท่านผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการชี้แจงให้ทราบ    
ขอเชิญครับ 

   - ไม่มี 
          - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะขออภิปรายหรือมีข้อสงสัยใดที่จะ
สอบถามผมถือว่าที่ประชุมสภาทุกท่านรับทราบตามนี้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
/ ระเบียบวาระท่ี….. 



  

 

- ๗ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
      -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 ๖.๑  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือรับหลักการในวาระที่ ๑ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา ข้อ ๖.๑ ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติไว้  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้

ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ และ ๖๑ ทวิ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ วรรคแรก
“ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิ เคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น” และวรรคท้าย “เมื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม” ซึ่งญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ในคราวครั้ งนี้ ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่ างยิ่ งภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ซ่ึงถือว่าเป็นระเบียบใหม่ ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ใช้ดุลยพินิจและ
หลักการในการพิจารณาวิเคราะห์ในละเอียดอย่างรอบคอบ โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์เหตุผลความจ าเป็น และความประหยัดคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความผาสุกความสงบและปลอดภัย สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้
ด าเนินการจัดส่งให้กับทุกท่านได้ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ เป็นการล่วงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยหลายวันแล้ว   ซึ่งผมหวังว่าทุก
ท่านคงได้รับและพิจารณาวิเคราะห์กันมาอย่างถ่องแท้ถี่ถ้วนดีแล้ว ต่อไปผมขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่แถลงในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามญัตติที่ท่านได้เสนอไว้
ต่อสภาเทศบาล เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก่อนที่จะรับหลักการในวาระที่หนึ่งหรือไม่อย่างไรนั้น  
ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ครับ 

/ - กราบเรียน….. 
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นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้น าองค์กรชุมชน ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน และท่าน

หัวหน้าส่วนราชการทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้
ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก าหนดให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ฉะนั้น กระผม นายธีรวัฒน์  
จันทร์เสมา นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแถลงถึงหลักการและเหตุผลของ
การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ตลอดจน
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

      หลักการ 
    ค าแถลงงบประมาณ 

         ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง      
     ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีสถานะการเงิน  ดังนี้     

      ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๗๐,๖๕๒,๓๔๕.๑๘  บาท  
      ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ านวน  ๖๙,๐๒๑,๕๒๙.๕๒  บาท  
      ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๑๖,๘๐๓,๑๐๘.๙๗  บาท  

   ๑.๑.๔  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน  ๐  โครงการ  รวม  ๐.๐๐  บาท 

/ ๑.๑.๕  รายการ….. 
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๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๘ 
โครงการ รวม ๑,๙๙๙,๖๐๐.- บาท 
     ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
     ๒.๑  รายรับจริง   จ านวน  ๒๙,๐๙๓,๓๔๕.๑๘  บาท  ประกอบด้วย  

      หมวดภาษีอากร  จ านวน    ๑๓,๔๑๔.๓๗  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
        จ านวน    ๘๐,๗๑๖.๐๐  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  ๓๗๗,๒๔๘.๒๔  บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
         จ านวน                       ๐.๐๐  บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน              ๑๒,๓๐๓.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน     จ านวน                ๓,๕๙๖.๐๐  บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน       ๑๕,๗๐๘,๖๙๐.๕๗  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน       ๑๒,๘๙๗,๓๗๗.๐๐  บาท 

     ๒.๒  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๗,๘๓๐.๐๐ บาท 
     ๒.๓  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๑๙,๑๐๗,๓๙๙.๔๒  บาท  ประกอบด้วย  

      งบกลาง   จ านวน          ๖,๔๐๓,๒๙๐.๐๐ บาท 
              งบบุคลากร     จ านวน          ๙,๙๔๐,๘๖๐.๐๐ บาท 
      งบด าเนินงาน    จ านวน          ๒,๒๔๖,๖๒๙.๔๒ บาท 
      งบลงทุน     จ านวน             ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
      งบเงินอุดหนุน   จ านวน             ๓๘๘,๖๒๐.๐๐ บาท 
         งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                        ๐.๐๐ บาท 

๒.๔  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  
๗,๘๓๐.๐๐  บาท 

๒.๕  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน 
๑๑,๓๙๕.๐๐ บาท 
     ๒.๖  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  ๐.๐๐  บาท  
     ๒.๗  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  ๐.๐๐  บาท 
๓.  งบเฉพาะการ      
    ประเภทกิจการประปา  กิจการประปาเหมืองใหม่    
         ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓     

    รายรับจริง  จ านวน             ๙๙๓,๙๒๗.๘๕  บาท 
    รายจ่ายจริง  จ านวน             ๙๕๗,๘๑๙.๒๖ บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน     ๐.๐๐  บาท 
    ยืมเงินสะสม  จ านวน     ๐.๐๐  บาท 
    ก าไรสะสม       จ านวน     ๐.๐๐  บาท 

/ เงินสะสม….. 
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    เงินสะสม  จ านวน           ๑,๘๐๔,๕๐๗.๐๒ บาท 
    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน              ๘๙๑,๘๐๙.๒๗ บาท 
    เงินฝากธนาคาร  จ านวน           ๓,๑๙๘,๕๒๑.๒๕  บาท 
    ทรัพย์รับจ าน า  จ านวน     ๐.๐๐  บาท 

๔. รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ประมาณการตัง้รับไว้เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น  ๒๙,๖๑๐,๐๐๐  บาท  แยกได้ดังนี้ 

๔.๑ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน ๒๗,๖๐๐,๐๐๐.- 
บาท ประกอบด้วย 

    รายได้จัดเก็บเอง 
    - หมวดภาษีอากร  จ านวน         ๔๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
        จ านวน       ๑๐๔,๕๐๐.๐๐   บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน       ๓๐๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
        จ านวน                   ๐.๐๐   บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน          ๑๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
    - หมวดรายได้จากทุน  จ านวน            ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน     ๑๔,๘๙๗,๖๐๐.๐๐   บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน     ๑๒,๒๓๕,๔๐๐.๐๐   บาท 

๔.๒ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งรับไว้จ านวน
ทั้งสิ้น ๒,๐๑๐,๐๐๐.- บาท  ประกอบด้วย 

    - ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน         ๕๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - ค่าบริการประจ าเดือน  จ านวน           ๓๘,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน           ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน             ๑,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - เงนิสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        จ านวน       ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
    - รายได้อ่ืน ๆ   จ านวน             ๑,๐๐๐.๐๐   บาท 

๕. รายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ประมาณการตั้งจ่ายไว้จ านวนทั้งสิ้น  
๒๙,๖๑๐,๐๐๐  บาท 
    ๕.๑  รายจ่ายตามแผนงาน  ๒๗,๖๐๐,๐๐๐. - บาท แยกเป็น 

    ด้านบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน       ๙,๙๖๑,๙๕๗.๐๐   บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายในจ านวน       ๑,๕๕๕,๗๔๐.๐๐   บาท 
 

/ ด้านบริการ….. 
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    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา  จ านวน       ๑,๕๑๑,๒๒๕.๐๐   บาท 
    แผนงานสาธารณสุข  จ านวน       ๒,๐๕๓,๑๔๐.๐๐   บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน       ๑,๔๘๕,๘๐๐.๐๐   บาท
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        จ านวน          ๒๗๓,๕๖๐.๐๐   บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        จ านวน            ๑๒,๐๐๐.๐๐   บาท 
    ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน       ๒,๔๘๗,๑๔๐.๐๐   บาท 
    แผนงานการเกษตร  จ านวน              ๗,๐๐๐.๐๐   บาท 
    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง   จ านวน       ๘,๒๕๒,๔๓๘.๐๐   บาท 

๕.๒ รายจ่ายตามงบและหมวดรายจ่ายทั่วไป  ๒๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็น 
    งบกลาง    จ านวน        ๘,๒๕๒,๔๓๘.๐๐   บาท 
    งบบุคลากร   จ านวน      ๑๒,๔๗๔,๙๓๗.๐๐   บาท 
    งบด าเนินงาน   จ านวน        ๔,๐๘๓,๒๐๐.๐๐   บาท 
    งบลงทุน   จ านวน        ๑,๓๔๖,๐๐๐.๐๐   บาท 
    งบเงินอุดหนุน   จ านวน        ๑,๔๔๓,๔๒๕.๐๐   บาท 

๕.๓ รายจ่ายตามงบและหมวดรายจ่ายเฉพาะการประปา ๒,๐๑๐,๐๐๐.- บาท  
แยกเป็น 

    งบกลาง    จ านวน             ๒๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
    งบบุคลากร   จ านวน           ๖๑๒,๐๖๐.๐๐   บาท 
    งบด าเนินงาน   จ านวน        ๑,๑๓๑,๕๐๐.๐๐   บาท 
    งบลงทุน   จ านวน           ๒๔๑,๔๔๐.๐๐   บาท 
    งบเงินอุดหนุน   จ านวน        -          บาท 
    
       เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  มาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายรับ
รายจ่าย) 

 
/ - ตามท่ีท่าน….. 



  

 

- ๑๒ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้แถลงญัตติตามหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล  และเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบและร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จสิ้นไปเป็นที่ เรียบร้อย ซึ่งกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ทาง
เลขานุการสภาก็ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกสภาไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนการประชุม
สภาในคราวครั้งนี้จึงหวังว่าทุกคนคงทราบและอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว จากนี้ไปผม
ขอเชิญเลขานุการสภาได้แจ้งถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉพาะส่วน
ที่ เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบด้วย ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้มี 
เลขานุการสภาเทศบาล  เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ก่อนที่จะชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ขออนุญาตชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้  ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบก่อนว่า ในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ก าหนดว่าให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแต่
ละปีกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการซักซ้อมก่อนการจัดท างบประมาณทุกครั้ง และ
ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมมาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มีสาระส าคัญดังนี้ “การตั้งงบประมาณรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งกองคลังก็ได้ด าเนินการ
ประมาณการตั้งรับไว้แล้วตามระเบียบ ส าหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายหนังสือ
ซักซ้อมแจ้งว่าให้กระท าตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้จัดส่งไปให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  ทุกท่านจะเห็นได้ว่า
ในการตั้งประมาณรายจ่ายมีการตั้งจ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามระเบียบอะไร  

/ และเป็นไปตาม….. 



  

 

- ๑๓ - 

และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลฉบับไหนนี่คือเป็นไปตามระเบียบ ในขณะเดียวกัน
หนังสือ ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งว่าการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า เงินเพ่ิม เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ตั้งจ่ายให้ครบทั้ง ๑๒ เดือน ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้ว จะต้องไม่
เกินวงเงินตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งนี้หมายความว่าการตั้งงบประมาณด้านบุคลากรต้องเป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างต้อง
ค านวณการตั้งจ่ายไว้สิบสองเดือนหรือหนึ่งปี ณ เวลานี้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบบุคลากรอยู่ที่ ๓๙.๘๐% ซ่ึงไม่เกิน 
๔๐% ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดหากคิดเป็นงบประมาณด้านบุคลากรก็ตกประมาณ
สิบเอ็ดล้านบาท  ถามว่าท าไมมากจริงขออนุญาตชี้แจงว่าพนักงานทุกคนที่ท างาน
เป็นข้าราชการอยู่ในเทศบาลจ านวนเจ็ดคน ลูกจ้างประจ าห้าคนนอกนั้นเป็ น
พนักงานจ้างแต่ต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีถึงสิบสองต าแหน่ง ซึ่ง
สิบสองต าแหน่งว่างที่ว่านี้ก็ต้องตั้งเงินเดือนไว้สิบสองเดือนเหมือนกันเพราะกฎหมาย
ก าหนดไว้เหตุผลเพราะอะไร ก็เพราะว่าในระหว่างปีหากมีข้าราชการโอนย้ายมาเรา
ต้องมีการตั้งเงินเดือนรองรับไว้  การตั้งงบประมาณส าหรับต าแหน่งว่าจะเป็นอัตราที่
สูงกว่าเงินเดือนจริงที่มีคนครอง ดิฉันขอยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนฝนต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนที่โอนย้ายไปเงินเดือนแค่ประมาณหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดแต่เวลาตั้ง
เงินเดือนฝนเงินเดือนจะสูงกว่านี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นต าแหน่งว่างกฎหมายให้ใช้
ค าว่าฐานค่ากลางโดยเงินเดือนอัตราต่ าสุดและสูงสุดรวมกันแล้วหารด้วยสอง  
ฉะนั้น  พอข้าราชการว่างสิบสองต าแหน่งก็เลยท าให้งบประมาณด้านบุคลากรของ
เราสูง แต่ว่าเวลาถึงสิ้นปีรายจ่ายจริงจะไม่ถึงสิบเอ็ดล้านงบประมาณเราจะเหลือ
เพราะเราไม่มีการใช้จ่ายแต่เวลานี้เราต้องตั้งจ่ายตามกฎหมายไว้ก่อน และต่อจากนี้
ไปดิฉันขออนุญาตแจ้งระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (อ่าน) หมวด ๓ ญัตติ  (ข้อ ๔๓-๕๓) 
หมวด ๔ งบประมาณ (ข้อ ๕๘-๖๒ และหมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
(ข้อ ๑๑๐ ) ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ส าหรับการรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ 
ประธานสภาเทศบาล ขออภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ เพ่ือจะได้ให้ทาง

ท่านผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการชี้แจงให้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือมีข้อสงสัยใดที่จะ

สอบถาม ดังนั้น ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

/ ๒๕๖๕….. 



  

 

- ๑๔ - 

๒๕๖๕  ในวาระที่หนึ่งตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้ง
นี้หรือไม่อย่างไรนั้น ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะเพ่ือสะดวกต่อการนับจ านวน
ของผู้ลงมติได้อย่างถูกต้อง ขอเชิญครับ  

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๑๑  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 

     -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จึงเป็นว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่หนึ่งด้วยเสียงข้างมาก

เห็นชอบ  ๑๑  คน ไม่เห็นชอบไม่มีและงดออกเสียงหนึ่งคนคือตัวผมซึ่งท าหน้าที่
ประธานสภา ต่อไปผมจะขอน าเรียนปรึกษาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมสภาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
การแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ วาระที่สองว่าจะให้มีกี่คนระหว่าง ๓ - ๗ คน ตามข้อ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง และ
ข้อ ๑๐๕ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั่นเป็นประเด็นแรก 
เมื่อท่านสมาชิกสภาก าหนดว่าจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน
เท่าใดแล้ว ล าดับต่อไปที่ประชุมสภาแห่งนี้ก็จะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยเลือกเป็นรายคนจากคนที่หนึ่งก่อนจนกว่าจะครบจ านวนตามที่
ประชุมสภาก าหนดไว้  หลังจากนั้นที่ประชุมแห่งนี้จะต้องก าหนดระยะเวลาในการ
เสนอค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวของสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารที่จะยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาแห่งนี้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ฉะนั้น ก็มีอยู่สองสาม
ประเด็นหลักตามที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วข้างต้น ถ้าที่ประชุมสภาแห่ง
นี้ไม่มีข้อสงสัยใด  โอกาสจากนี้ไปผมก็จะให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าจะให้มี
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนกี่คน ขอเชิญครับ 

นายปัณณทัต  สังข์สูตร   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปัณณทัต  สังข์สูตร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๕ คน ครับ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    - ตามท่ีคุณปัณณทัต  สังข์สูตร สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีการเสนอให้ม ี
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๕ คน  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายเอกพจน์  จันทร์เสมา  - รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล - รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

/ - มีผู้รับรอง….. 



  

 

- ๑๕ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

- ไม่มี 
        - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอไปเป็นอย่างอ่ืนอีก ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติ
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบด้วยตามที่คุณปัณณทัต       
สังข์สูตร สมาชิกสภาเสนอมาในครั้งนี้ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๑๑  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 
-  งดออกเสียง  ๑  คน 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ท า 
ประธานสภาเทศบาล หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๕ คน จากนี้ไปผมจะให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ
ชื่อสมาชิกสภาด้วยกันตามที่ท่านเห็นสมควร  เพ่ือที่จะให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะให้มีการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลและท าการเลือกทีละคน และ
เริ่มจากคนที่หนึ่งก่อนจากนั้นก็ให้มีการเลือกในล าดับถัดไปจนกว่าจะครบห้าคนตาม
จ านวนที่ สภาแห่ งนี้ ได้มีมติก าหนดไว้ข้ างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๗ ที่ให้น าวิธีการเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ โดยผมจะให้ท่านเริ่มเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
คนที่ ๑ ก่อน พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอได้    
ณ  โอกาสนี้ครับ 

นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอคุณเอกพจน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๑ ครบั 
นายอ านาจ  จันทร์เสมา  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวจินตนา  จาตุรัส  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่า งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณเอกพจน์  จันทร์เสมา

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๑ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ 

/ ชื่อบุคคล….. 

 



  

 

- ๑๖ - 

ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที่ ๒ เชิญคุณปัณณทัต  
สังข์สูตร  สมาชิกสภาครับ 

นายปัณณทัต  สังข์สูตร   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมขอเสนอคุณวัฒนา  วรรณศรี   เป็นกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๒ ครับ 
นายเอกพจน์  จันทร์เสมา  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่  ๒  อีกหรือไม่  
ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณวัฒนา  วรรณศรี   

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๒ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๓ เชิญคุณจินตนา  
จาตุรัส สมาชิกสภาครับ 

นางสาวจินตนา  จาตุรัส   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ดิฉันขอเสนอคุณปัณณทัต  สังข์สูตร เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๓ ค่ะ 
นายเชนทร์  ธงชัย  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอรินทร์  บุญเล็ก  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนที่เป็นสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาให้มาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

- ไมม่ี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณปัณณทัต  สังข์สูตร

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๓ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

/ งบประมาณ….. 

 

 



  

 

- ๑๗ - 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที่ ๔ เชิญคุณจันทรารัตน์  
เดชอุดม สมาชิกสภาครับ 

นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันขอเสนอคุณอ านาจ  จันทร์เสมา เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๔ ค่ะ 
นายเชาว์  ศรีอนันต์  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เป็นสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาให้มาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๔ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณอ านาจ จันทร์เสมา

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๔ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที่ ๕ ซึ่งเป็นคนสุดท้าย 
เชิญคุณทรงศรี  ปลั่งเจริญผล  สมาชิกสภาครับ 

นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ดิฉันขอเสนอคุณพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๕ ค่ะ 
นายวัฒนา  วรรณศรี  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเอกพจน์ จันทร์เสมา  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เป็นสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาให้มาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๕ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกให้กระผมนายพงษ์ศักดิ์      

จาตุรัส  เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๕  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก
สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

/ พ.ศ. ๒๕๖๕….. 

 

 



  

 

- ๑๘ - 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบจ านวน ๕ ท่าน ตามที่สภาได้มีมติตกลงกันเอาไว้เรียงล าดับการ
เลือก ดังนี้ 

  ๑.  นายเอกพจน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒.  นายวัฒนา  วรรรณศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๓.  นายปัณณทัต  สังข์สูตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๔.  นายอ านาจ  จันทร์เสมา        สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๕.  นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
- ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทั้งสี่

ท่านด้วยที่สภาเทศบาลได้ให้ความไว้วางใจในการท าหน้าที่ส าคัญครั้งนี้ จึงถือว่าทุก
ท่านมีความเหมาะสมดีแล้วและเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งผม
และสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสี่ท่านก็จะไปร่วมกันประชุมพิจารณาเลือกกันเองว่าท่าน
ใดจะท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และต่อจากนี้
ไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาก าหนดกรอบระยะเวลาการเสนอค าขอการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว
ข้างต้นว่าจะให้มีกี่วันตั้งแต่วันใดถึงวันใดบ้าง เชิญ คุณเชนทร์  ธงชัย ครับ สมาชิก
สภาเทศบาล  

นายเชนทร์ ธงชัย   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จ านวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙,๒๐,๒๓ และ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ตามท่ีคุณเชนทร์  ธงชัย  สมาชิกสภา ได้เสนอให้มีการก าหนดระยะ 
ประธานสภาเทศบาล เวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙,๒๐,๒๓ 
และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น ผมขอผู้รับรองด้วยครับ                 

นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  - มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นไปเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่ ขอได้โปรดเสนอ 
- ไม่มี 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้งว่าท่านใดเห็นชอบที่

จะให้ มีการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๑๙,๒๐,๒๓ และ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามที่
คุณคุณเชนทร์  ธงชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอมาขอให้ยกมือขึ้น 

/ มติที่ประชุม….. 



  

 

- ๑๙ - 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๑๑  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 

     -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากท่ีจะให้มีการ 
ประธานสภาเทศบาล  ยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน ๔ วัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙,๒๐,๒๓ และ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ส าหรับท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะเสนอค าแปรญัตติฯ ก็
ขอให้ท่านยื่นเป็นเอกสารตามแบบที่ทางเทศบาลก าหนดและจัดไว้ให้ ณ ห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้ โดยผมจะให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับท่าน และถ้า
หากคณะกรรมการแปรญัตติทั้งห้าท่านจะจัดประชุมเพ่ือพิจารณาค าขอแปรญัตติใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
สมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลเมื่อใดแล้ว ผมขอให้ทางคณะกรรมแปรญัตติได้ท า
หนังสือแจ้งก าหนดวันและเวลาไปยังทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ทราบด้วย  ส าหรับการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นรับหลักการในวาระที่ ๑ 
ก็เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ส าหรับในวาระที่ ๒ ของการแปรญัตติ และลงมติใน
วาระที่ ๓ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้หรือไม่นั้น ผมจะให้เวลาท่านสมาชิกสภาได้น ากลับไปพิจารณา
ทบทวนในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวให้รอบคอบถี่ถ้วน และผม
ขอใช้อ านาจประธานสภานัดเปิดประชุมสภาในคราวเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๓๐ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้  จึงขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบ เพ่ือเข้าและ
ร่วมประชุมตามก าหนดวัน เวลาและสถานดังกล่าวในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณครับ 

ที่ปะชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือจะติติงให้ข้อเสนอแนะในเรื่องใด
กับทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก็ขอเชิญ
ได้ แตก่่อนอื่นผมจะให้ทางปลัดเทศบาลได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ิมเติม
อีกหนึ่งเรื่อง ขอเชิญปลัดเทศบาลครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอ

อนุญาตเรียนเรียนที่ประชุมแจ้งการใหค้วามร่วมมือของเทศบาลตามหน่วยงานอ่ืน ๆ  
/ ในช่วงของ….. 



  

 

- ๒๐ - 

ในช่วงของสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  เนื่องจากทาง
จังหวัดสมุทรสงครามได้มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลเรื่องการใช้จ่ายในสถานการณ์ใด
ว่า  ทั้งในเรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยก็ดี ซึ่งหนังสือสั่งการนั้น
จะต้องมอบว่าจะให้เทศบาลด าเนินการด้านใด ฉะนั้น จังหวัดสมุทรสงครามโดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ( ศบค.) ได้มอบให้
เทศบาลด าเนินการตั้งโรงพยาบาลสนาม  ศูนย์พักคอยและการกักตัวที่บ้านท าได้
สามกรณี ซึ่งทั้งสามกรณีเทศบาลก็ได้ด าเนินการทั้งสามกรณีนี้ โดยระเบียบบอกว่า
เทศบาลใช้งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  รพสต.ใช้งบประมาณจาก 
สปสช. ฉะนั้น การด าเนินการเบิกงบประมาณท าได้สองวิธี หนึ่งใช้เงินส ารองจ่าย
หรือถ้าเงินส ารองจ่ายมีไม่เพียงพอเราสามารถโอนงบประมาณรายการที่ไม่มี
ความจ าเป็นมาใช้จ่ายได้ สองใช้จ่ายจากเงินสะสมถึงแม้ว่าเงินสะสมหนังสือสั่งการ
จะบอกว่ายกเว้นให้ไม่ต้องน าเข้าสภาเนื่องจากช่วงเวลานี้มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์โดยไม่ต้องเสียเวลาน าเข้าสภา ฉะนั้น การด าเนินงานขั้นแรกให้
ใช้เงินส ารองจ่ายก่อน เทศบาลได้ด าเนินการทั้งสามเรื่อง เรื่องแรกคือจังหวัดให้
เทศบาลบริหารร่วมกับโรงพยาบาลสนามที่ต าบลแพรกหนามแดง คือกรณีต าบล
แพรกหนามแดงเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดหนึ่งพันเตียง หน่วยงานทุกแห่งใน
อ าเภอจะต้องไปร่วมบริหารโรงพยาบาลสนามที่ต าบลแพรกหนามแดงทั้งหมด ซึ่ง
ระเบียบสามารถท าได้สองอย่างคือหนึ่งบริหารร่วมกัน สองให้เป็นเงินอุดหนุน ท าไม
ถึงเป็นเงินอุดหนุนถ้าโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเรา
เรียกว่าเราไม่ได้ด าเนินการเอง ในเมื่อไม่ได้ด าเนินการเองหนึ่งหลักการก็คือเรา
สามารถอุดหนุนได้ สองต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การที่จะอุดหนุนได้
หลักการจะต้องหนึ่งเทศบาลต้องมีแผนพัฒนาเทศบาลหน่วยงานเจ้าของโครงงาน
ต้องเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  และเทศบาลจะต้องน าเข้าสภาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบอุดหนุนหน่วยงานอื่น เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว เทศบาลจะต้องขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจ่ายเงินนั่นคือระเบียบ  แต่ว่ากรณีโรงพยาบาลสนามก่อนที่
จะด าเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมประชุมก่อน 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานจังหวัด นายอ าเภอ โรงพยาบาลพระ
พุทธเลิศหล้าฯ ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดและนายกทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
ปรึกษาหารือว่าจะท าอย่างไรที่เราจะให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามที่ต าบล
แพรกหนามแดง นั่นก็คือให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งน ายอดเงินสะสมไปแจ้งให้จังหวัด
ทราบ ฉะนั้น ยอดเงินสะสมของเรามียอดเท่านี้แต่ ณ เวลานี้การใช้จ่ายเงินสะสมได้
จะต้องมีขั้นตอนว่าจะต้องหักอะไรบ้าง เช่น หักกันไว้เป็นเงินส ารองจ่าย หักกันไว้
เป็นงบบุคคลากรนี่คือเป็นหลักการใช้เงินสะสม ฉะนั้น ยอดเงินสะสมของเราที่น า
ยอดไปให้จังหวัดมีสี่สิบสามล้าน จังหวัดก็เลยดูอัตราของแต่ละแห่งที่ไปให้ท้องถิ่น
จังหวัดว่าเงินสะสมมีเท่าไหร่ และก็ดูว่าแต่ละแห่งจะช่วยได้เท่าไหร่ สรุปแล้วจังหวัด
ก็เลือกสองวิธีว่าบริหารร่วมกันหรือเงินอุดหนุนแต่การใช้เงินอุดหนุนอย่างที่เรียนไป
แล้วว่าขั้นตอนมีมาก โดยเฉพาะเทศบาลขั้นตอนจะยุ่งยากกว่า อบต. เพราะว่าถ้า 

/ หากเป็น….. 



  

 

- ๒๑ - 

หากเป็น อบต. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าแต่ถ้าเป็นของเทศบาล
ต้องมีการขออนุมัติผู้ว่าในการใช้เงิน ดังนั้น ทางจังหวัดก็เลยบอกว่าการใช้เงิน
อุดหนุนของเทศบาลขั้นตอนมันยุ่งยากเสียเวลา จังหวัดก็เลยมีมติว่าขอให้เราบริหาร
ร่วมกันกับโรงพยาบาลสนามทีต่ าบลแพรกหนามแดง ฉะนั้น อบต. แพรกหนามแดง
ต้องเป็นเจ้าภาพ โดยได้ออกงบประมาณมาให้จ านวนสิบล้านบาท เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่มี งบประมาณเท่านี้ มี เ งินสะสมจ านวนสี่ สิบสามล้ าน จั งหวัด
สมุทรสงครามจึงขอให้เราบริหารจัดการร่วม จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจัดหา
หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม ดังนี้ 

๑. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ๑  ตัว 
๒. ชุดด ารงชีพผู้ป่วย ๑๐๐ ชุด 
๓. เครื่องนอนผู้ป่วยใน รพ.สนาม ๒๐ ชุด 
๔. มุ้งครอบส าหรับผู้ป่วย ๑๐๐ ชุด 
๕. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ๑ ชุด พ้อมกระดาษ ๕๐ ม้วน 
๖. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว O๒ SAT ๕ เครื่อง 
๗. ถังออกซิเจน ๖ คิว+EAY ออกซิเจน ๕ ชุด 
๘. ถังขยะสีแดงมีล้อขนาด ๒๔๐ ลิตร ๑๐๐ ใบ 
๙. ถุงขยะสีแดงขนาด ๑๗X๒๘X๕ นิ้ว ๗๕๐ กก. 
๑๐.งานซกัอบรีดผ้าผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ เดือน ๆ ละประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม 

ตรงนี้เป็นการบริหารร่วม ซ่ึงเรามีหน้าที่แบบนี้จังหวัดสมุทรสงครามได้ท า MOU. ให้
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ลงนามแล้วก็มอบความรับผิดชอบให้เราตรงนี้
งบประมาณจ านวนล้านสามแสนบาทเราไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนแต่เราจะบริหารตาม
วันเวลาที่แจ้งมา เรื่องแรกคือการบริหารโรงพยาบาลสนามที่ต าบลแพรกหนามแดง 
ส่วนเรื่องที่เป็นสองเป็นศูนย์พักคอยของต าบลเหมืองใหม่ก็เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนเทศบาลของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ แต่เราสามารถที่จะช่วยได้ในสองกรณี
อย่างที่ได้เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วข้างต้นคือหนึ่งวิธีบริหารร่วมกันและ
สองวิธีให้เป็นเงินอุดหนุน ฉะนั้น ในตอนแรกที่เราได้ไปประชุมร่วมกัน ซึ่งทางเราก็
ยังไม่ทราบในรายละเอียดอะไรมากมายแตพ่อมีผู้ถามว่าเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะ
ช่วยอะไรได้บ้าง ทางเทศบาลก็ได้ศึกษาและดูระเบียบแล้วว่าต้องใช้วิธีเป็นเงิน
อุดหนุนแต่ถ้าให้เป็นเงินอุดหนุนขั้นตอนและวิธีการของเราจะช้า พอเรากลับมาถึง
ส านักงานเทศบาล ทางท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ก็ได้มาร่วมพูดคุยเพ่ือ
ปรึกษาหารือกันดูว่าเราจะท าอย่างไรที่จะเอางบประมาณไปให้ศูนย์ พักคอยได้
อย่างไรให้รวดเร็วที่สุด พอท่านนายกทราบว่าการจะให้เป็นเงินอุดหนุนและขั้นตอน
ของเรามีมากต้องขออนุมัติจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีก็มีความคิดว่าให้เปลี่ยนมา
ใช้วิธีบริหารร่วมกัน ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทาง อบต.เหมืองใหม่ได้ท าหนังสือแจ้ง
แบ่งความรับผิดชอบมาให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบ เพ่ือลงนาม MOU. 
ร่วมกัน เทศบาลต าบลเหมืองใหม่รับผิดชอบบริหารงานร่วมกันของศูนย์พักคอย
ต าบลเหมืองใหม่  ดังนี้  

/ ๑. ค่าวัสดุ..... 
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๑. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่ระหว่างใช้งานของศูนย์
พักคอยต าบลเหมืองใหม่ ประกอบด้วยงานโครงสร้างและงานระบบ
ประปา เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 

๒. วัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
- ชุด PPE  ๕๐ ชุด 
- หน้ากากอนามัย N๙๕ ๑๐๐ ชิ้น 
- หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๑๐๐ กล่อง 
- ถุงมือเบอร์ M ๑๐ กล่อง 
- ถุงมือเบอร์ L ๑๐ กล่อง 
- หมวกคลุมผมทางการแพทย์ ๑๐๐ ชิ้น 
- รองเท้าบูท ๑๐ คู ่
- แอลกอฮอล์ ๕๐ ลิตร 
- เฟชชิลด์ ๕๐ อัน 
- แว่นครอบตา ๒๐ อัน 
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง 

    ๓. อาหารส าหรับผู้ป่วยที่เข้าพักในศูนย์พักคอย ๕๐,๐๐๐.- บาท ทั้งหมด 
เป็นจ านวนเงินประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  และอีกหนึ่งเรื่องก็คือการกักตัวในบ้าน
ตัวเอง  ถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัว  เทศบาลสามารถดูแลได้โดยการ
สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออาหารวันละไม่เกิน  ๓  มื้อ  กรณีนี้จังหวัด
สมุทรสงครามได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก่อน  โดยมีท่านนายกเทศมนตรี
เป็นประธาน  โดยมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาให้เทศบาลช่วยเหลือในเรื่องเครื่อง
อุปโภคบริโภคหรือท่ีเรียกว่าถุงยังชีพ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังชุดละ
ไม่เกิน  ๗๐๐  บาท  ฉะนั้น  ถ้าในเขตเทศบาลมีผู้ที่โดนกักตัวทางเทศบาลก็จะ
ช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค  ถ้าครัวเรือนหนึ่งมสีมาชิกไม่เกิน  ๔  คน  จะได้
ครัวเรือนละ  ๑  ชุด  ถ้าครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกเกิน  ๔  คน  ก็จะได้ครัวเรือนละ  
๒  ชุด  ขอบคุณค่ะ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี  ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถุงยังชีพตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้ด าเนินการช่วยเหลือไปแล้ว

ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งสองแห่งได้แจ้งเข้ามา  ตอนนี้เทศบาลก็
ช่วยไปแล้วประมาณสิบกว่าครัวเรือน  ก็ขอให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ส่งเรื่องมาเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  จึงขอเรียน
ให้ทุกท่านทราบและฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่
อย่างใด  หากทางศูนย์พักคอยต้องการความช่วยเหลือในด้านใดก็ขอให้ท่านก านัน
สามารถประสานงานกับเทศบาลได้เลย  ขอบคุณครับ 

 
 

/ - ในกรณี….. 
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นายสุเทพ  เพ็งอุดม  - ในกรณีท่ีมีผู้ติดเชื้ออยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ทางศูนย์พักคอยก็ 
ก านันต าบลเหมืองใหม ่ จะประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือส่งตัวผู้ป่วยเข้าศูนย์

พักคอย  ผมอยากทราบว่าในส่วนของเรื่องอาหารที่จะจัดส่งให้กับผู้ป่วยในศูนย์พัก
คอยว่าจะด าเนินการอย่างไร 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน หากมีผู้ป่วย 
เลขานุการสภาเทศบาล ของเขตเทศบาลเข้าไปอยู่ในศูนย์พักคอยทางเทศบาลจะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง

อาหารให้กับผู้ป่วยทั้งสามมื้อ โดยเทศบาลได้ด าเนินการจัดและน าไปส่ง  จึงขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมสภาทุกท่านทราบ 

ที่ประชุมสภา   - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส  - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ก็ขอให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบตามนี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกสภาหรือท่านผู้บริหารหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือจะให้

ค าแนะน าหรือจะติชมในเรื่องใดในระเบียบวาระนี้อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
- ไม่มี –  
- เมื่อไม่มี การประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก็ได้ด าเนินการร่วม
ประชุมกันมาครบทุกวาระและใช้เวลามาพอสมควร ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งต่อไปจะเป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามที่ผมได้แจ้งนัดหมายกับทุกท่าน
เอาไว้ข้างต้นในจันทร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ซึ่งก็ถือได้ว่า
เป็นการนัดประชุมครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายหลังจากที่ท่านสมาชิกสภาได้มี
มติรับหลักการไว้แล้ว ดังนั้น ผมจึงขอความกรุณาท่านสมาชิกสภามาให้ครบอย่าได้
ขาดประชุมในคราวครั้งหน้าโดยเด็ดขาด และโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารเทศบาล  ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงาน และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาประชุมกันในวันนี้จน
แล้วเสร็จ  ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐  น.  

ลงชื่อ      จุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์ เลขานุการสภาฯ 
           (นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์)        

ลงชื่อ      พินัย   กลัดสมบูรณ์ จดรายงานการประชุม 
          (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์) 
 

/ คณะกรรมการ….. 



  

 

- ๒๔ - 

        คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่   ๒๕   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

    ลงชื่อ   เชนทร์   ธงชัย    ประธานกรรมการ 
             (นายเชนทร์  ธงชัย) 

    ลงชื่อ   ปัณณทัต  สังข์สูตร กรรมการ 
            (นายปัณณทัต  สังขสูตร์) 

    ลงชื่อ เอกพจน์  จันทร์เสมา) กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายเอกพจน์  จันทร์เสมา)  

         ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔  

ลงชื่อ    พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส                                          
(นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส) 

                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
  


